

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ความปลอดภัยของลูกอยู่ในการกลับมาที่มีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อยู่อย่างไม่ว่างเว้นในการทำงานรับใช้ทางจิตตามศรัทธา และแล้วไม่มีศัตรู ไม่มีรูปของสำนึกที่เป็นร่างจะจู่โจมลูก
- คำถาม:** อะไรที่แสดงว่าลูกมีภาระของบาปอยู่บนศีรษะของลูก? อะไรคือวิธีที่จะทำให้ภาระนั้นเบา?
- คำตอบ:** ขณะที่มีการะของการกระทำที่เป็นบาป ลูกไม่สามารถสร้างสมความรู้นี้ได้ การกระทำที่พวกเขาได้ทำไปเช่นนั้นสร้างอุปสรรคซ้ำแล้วซ้ำเล่า การกระทำเหล่านั้นไม่ปล่อยให้ลูกก้าวหน้า เพื่อที่จะทำให้ภาระนั้นเบาขึ้น จงกลายเป็นผู้เอาชนะการหลับนอน ตื่นในเวลากลางคืนและจดจำบาปและภาระของลูกจะกลับมาเบา
- เพลง:** แม่ ไอ้ แม่ ท่านคือผู้ประทานโชคสำหรับโลก

โอมชานติ นี่คือการสรรเสริญของจกัถ้อมบา เพราะนี่คือสิ่งสร้างใหม่ ไม่สามารถมีสิ่งสร้างใหม่อย่างสมบูรณ์ คนเก่านั้นกลับมาใหม่ ลูกต้องไปจากดินแดนของความตายสู่ดินแดนของความเป็นอมตะ นี่คือการของชีวิตและความตาย: ลูกต้องตายในดินแดนของความตายและตายอย่างสมบูรณ์หรือไม่ก็ตายในขณะที่มีชีวิตและไปสู่ดินแดนของความเป็นอมตะอย่างใดอย่างหนึ่ง “แม่ของโลก” หมายถึงผู้ที่สร้างโลก พ่อคือผู้สร้างสวรรค์และท่านสร้างสิ่งสร้างผ่านบราห์มาอย่างแน่นอน พ่อพูดว่า: พ่อก่อตั้งอาณาจักรสุริยวงศ์และจันทรราชวงศ์ พ่อต้องมาในยุคแห่งการบรรจบพบกัน ท่านพูดว่า: พ่อมาในยุคแห่งการบรรจบพบกันของวงจร พ่อมาในทุกยุคแห่งการบรรจบพบกันของวงจร นี่คือการอธิบายที่ชัดเจนอย่างมาก เป็นเพียงว่าผู้คนได้ทำความผิดพลาดและเปลี่ยนชื่อ เมื่อผู้คนพูดถึงการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ลูกควรถามพวกเขาว่า: ใครที่พูดสิ่งนี้? ท่านพูดสิ่งนั้นเมื่อใด? สิ่งนี้ถูกเขียนไว้ที่ไหน? อัจชะ ใครคือพระเจ้าของกิตะที่พูดสิ่งนี้? ศรีกฤษณะคือผู้ที่มีร่างกาย เขาไม่สามารถอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน หากชื่อของกฤษณะถูกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งก็ตกไปสู่พ่อ พ่อต้องให้มรดกแก่ลูก ท่านพูดว่า: พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูกเพื่อที่จะให้มรดกของสุริยวงศ์และจันทรราชวงศ์แก่ลูก มิฉะนั้น ใครให้มรดกสำหรับ 21ชาติเกิดแก่เขา? สิ่งนั้นถูกเขียนไว้ด้วยเช่นกันว่าบราห์มินูกสร้างขึ้นผ่านปากของบราห์มา ท่านนั่งและพูดถึงความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลกให้แก่บราห์มินู ดังนั้น ผู้ที่ให้ความรู้ที่นั่นจะสร้างรูปภาพเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพื่อที่จะอธิบายความรู้ที่แน่นอน ในความเป็นจริง ไม่มีเรื่องของการศึกษาสิ่งเหล่านั้น แต่รูปภาพเหล่านี้ถูกทำขึ้นเพื่อที่สิ่งนั้นจะสามารถอธิบายอย่างง่ายดาย ผู้คนมากมายสามารถบรรลุถึงสิ่งต่างๆ มากมายด้วยรูปภาพเหล่านี้ ดังนั้นมีคำสรรเสริญของจกัถ้อมบา มีคำกล่าวด้วยเช่นกันว่า: ชีพชิตี จากใครที่ลูกได้รับพลัง? จากพ่อผู้ทรงอำนาจของโลก ลูกต้องเขียนคำว่า “ผู้ทรงอำนาจของโลก” ด้วยเช่นกัน ในคำสรรเสริญของท่าน “ผู้ทรงอำนาจ” หมายความว่าท่านมีความรู้ทั้งหมดของคัมภีร์ราลา ทั้งหมด ท่านรู้ทุกสิ่ง ท่านมีอำนาจที่จะอธิบายสิ่งนั้น พวกเขาแสดงให้เห็นคัมภีร์ในมือของบราห์มาและพวกเขาพูดด้วยเช่นกันว่า: มีการกล่าวถึงความลับของพระเวทย์และคัมภีร์พูดผ่านปากดอกบัวของบราห์มา ดังนั้นท่านคือผู้ทรงอำนาจ ใช่ไหม? ท่านอธิบายแก่ลูกถึงความลับของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมด โลกไม่ได้รู้ว่าคัมภีร์ศาสนาเป็นสิ่งใด มีคำกล่าวว่ามี 4 ศาสนา ในสิ่งเหล่านั้น มีศาสนาหลักเดียวด้วยเช่นกัน นั่นคือรากฐาน มีการให้ตัวอย่างของต้นบันยานไว้ รากฐานของต้นบันยานแผ่ไป แต่กิ่งก้านของต้นบันยานนั้นคงอยู่ นั่นเป็นเพียงตัวอย่าง มีต้นไม้มากมายในโลก จะมีต้นไม้ในยุคทองด้วย ใช่ จะไม่มีป่าที่นั่น แต่จะมีสวน จะมีป่าสำหรับสิ่งที่มีประโยชน์ไม้อะไร ด้วย นั่นเป็นสิ่งจำเป็น สัตว์และนกมากมายมีชีวิตอยู่ในป่า อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งที่นั่นจะให้ผลและดีมาก นกและสัตว์จะเป็นความมั่งคั่งที่นั่นด้วยเช่นกัน จะไม่มีสิ่งใดที่นั่นที่จะทำให้สิ่งต่างๆ สกปรก ความมั่งคั่งของนกและสัตว์ก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นกัน โลกเองนั้นสะอาดประจักษ์และดังนั้นทุกสิ่งก็สะอาดประจักษ์ด้วยเช่นกัน ลูกจะคาดหวังสิ่งอื่นใดในดินแดนสุขาวดี? สิ่งแรกสุดคือว่า ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ รูปภาพเฝ้าแต่ถูกทำขึ้นและลูกต้องเขียนบนรูปภาพเหล่านั้นว่า: การก่อตั้งผ่านบราห์มา การหล่อเลี้ยงผ่านวิษณุ... ผู้คนไม่เข้าใจคำพูดเหล่านี้และเหตุนี้เองจึงมีรูปคู่ของวิษณุ ลักษมีและนารายณ์ ผู้ที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่นี่ พวกเขาเข้าใจสิ่งนี้ เพียงกำมือเดียวจากหลายพันล้านเท่านั้นที่จะเข้าใจ และแล้วสิ่งนั้นก็มีการเขียนไว้ด้วยเช่นกันว่า: มีผู้ที่ประหลาดใจด้วยความรู้เมื่อพวกเขาได้รับฟังความรู้ พวกเขาถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น และแล้วพวกเขาก็ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพของเขา ต่างลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่พวกเขาทำ สิ่งเหล่านี้ถูกเขียนไว้บางที่หรือที่อื่น คำพูดว่า “พระเจ้าพูด” นั้นถูกต้องด้วยเช่นกัน หากชีวิตประวัติของพระเจ้าถูกทำลายแล้ว คัมภีร์ทั้งหมดก็กลับมาหลอกลวง สิ่งนั้นดูเหมือนว่า แต่ละวันที่ผ่านไป พ่อเฝ้าแต่ให้ประเด็นที่ดียิ่งๆ มากแก่ลูก ก่อนอื่นใด ลูกต้องทำให้พวกเขามีศรัทธาว่าพระเจ้าคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เมล็ดของต้นไม้โลกมนุษย์ เมล็ดที่มี

ชีวิตจะมีความรู้ใจ? จะเป็นความรู้ของต้นไม้อย่างแน่นอน พ่อมาและอธิบายความรู้ผ่านบราห์มา ชื่อ “บราห์มากุมาร และบราห์มากุมารี” นั่นดี มีกุมารและกุมารีมากมายของประชาบิดาบราห์มา ไม่มีเรื่องของศรัทธาที่มุ่งมายในสิ่งนี้ นี่คือสิ่งสร้างทุกคนพูดว่า: บาบามา มา หรือท่านคือแม่และพ่อ จากกัณฑ์บราห์มา สรัสวดี คือลูกสาวของบราห์มา เธอคือบีเคในทางปฏิบัติโลกใหม่นั้นถูกสร้างขึ้นผ่านบราห์มาในวงจรที่แล้วด้วย ดังนั้น โลกใหม่จะถูกสร้างขึ้นผ่านบราห์มาในเวลาทีเดียวแน่นอน เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายความลับของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก เหตุนี้เองท่านจึงถูกเรียกว่าผู้ที่เต็มไปด้วยความรู้ เมล็ดจะมีความรู้ของทั้งต้นไม้อย่างแน่นอน สิ่งสร้างของท่านคือโลกมนุษย์ที่มีชีวิต พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด นั่งที่นี้และสอนลูกบราห์มินผ่านบราห์มา และแล้วลูกบราห์มินก็จะกลายเป็นเทพ ลูกทั้งหมดสนุกสนานในสิ่งนี้อย่างมากมายในเวลาของการรับฟังท่าน แต่เนื่องจากสำนักที่เป็นร่าง ไม่ใช่ลูกทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ ทันทีที่ลูกจากที่นี้ไป ทุกสิ่งก็จบสิ้นลง มีสำนักที่เป็นร่างหลายประเภท ความเพียรพยายามอย่างมากมายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ พ่อพูดว่า: กลายเป็นผู้เอาชนะการนอน ละทิ้งสำนักที่เป็นร่าง กลับมามีสำนักเป็นดวงวิญญาณ ตื่นในเวลากลางคืนและจดจำพ่อเพราะลูกแต่ละคนมีภาระที่ใหญ่หลวงของบาปกรรมของหลายชาติเกิดบนศีรษะของลูกและสิ่งนั้นไม่ปล่อยให้ลูกซึมซับความรู้ ลูกได้กระทำการกระทำเช่นที่ว่าลูกไม่ได้กลับมาที่มีสำนักเป็นดวงวิญญาณ ลูกพูดเท็จอย่างมากมาย ลูกเขียนชาร์ตของการพูดเท็จที่ใหญ่โตและส่งสิ่งนั้นให้แก่บาบามาว่า: ฉันอยู่ในการจดจำระลึกถึง 75 % ของเวลา อย่างไรก็ตาม บาบามาพูดว่า: สิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ ผู้ที่ล้าหน้าทุกคนอื่นนั้นพูดว่า: ไม่ว่าฉันจะพยายามที่จะคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงมากเพียงใดก็ตาม มายาก็ทำให้ฉันลืม ลูกควรเขียนชาร์ตที่ซื่อสัตย์ บาบามาเองบอกประสบการณ์ของท่านเองและดังนั้นลูกควรทำตามท่าน บางคนไม่ได้ทำตามท่านดังนั้นพวกเขาจึงไม่แม้กระทั่งส่งชาร์ตของพวกเขา ลูกได้รับเวลาที่จะเพียรพยายาม การสร้างสมความรู้ไม่เหมือนการไปบ้านป่าของลูก! ลูกไม่สามารถอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยในสิ่งนี้ บางคนใช้เวลาที่จะเข้าใจ หากไม่ใช่วันนี้ พรุ่งนี้พวกเขาก็จะเข้าใจ บาบามาได้พูดแล้วว่าผู้ที่เป็นของศาสนาเทพและลูกเปลี่ยนไปสู่ศาสนาอื่นนั้นจะมาที่นี้ ในวันหนึ่ง จะมีการประชุมของผู้ที่มาจากอัฟริกาด้วยเช่นกัน พวกเขาจะเฝ้าแต่มาสู่ดินแดนของบารัต ก่อนหน้านั้น พวกเขาไม่เคยมาที่นี้ เวลานี้ บุคคลสำคัญทั้งหมดจะเฝ้าแต่มา เจ้าชายของเยอรมนีไม่เคยไปภายนอก ราชานองเนปาลไม่เคยเห็นรางรถไฟ เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปภายนอกเขตแดนของเขาเอง สันตะปาปาเองไม่เคยออกไปที่ไหน แต่แล้วเขาได้มาที่นี้ ทุกคนจะมาเพราะบารัตนี่คือสถานที่จาริกแสวงบุญที่ใหญ่โตที่สุดสำหรับผู้คนของศาสนาทั้งหมด เหตุนี้เองสิ่งนี้จะได้รับการโฆษณาอย่างมีพลังมาก ลูกต้องบอกสิ่งนี้แก่ผู้ที่เป็นของศาสนาทั้งหมดและเชื้อเชิญพวกเขามาที่นี้ เพียงผู้ที่เป็นของศาสนาเทพที่ถูกเปลี่ยนไปเท่านั้นที่จะรับความรู้นี้ จำเป็นต้องมีความเข้าใจสำหรับสิ่งนี้ หากบางคนเข้าใจ เขาจะเป่าหอยสังข์อย่างแน่นอน เราคือบราห์มินและเราต้องถ่ายทอดกิตะเดียว เป็นสิ่งที่ง่ายตายมาก พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดคือผู้สร้างสวรรค์ เป็นสิทธิ์ของเราที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของเราจากท่านทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปบ้านพ่อแม่ของพวกเขา,ดินแดนของการหลุดพ้น พวกเขาทั้งหมดมีสิทธิ์ต่อการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต ทุกคนจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิต ลูกกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะในชีวิตและไปสู่ความสงบ และแล้วเมื่อลูกลงมาที่นี้ ลูกได้รับการหลุดพ้นในชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในยุคทอง เป็นเหล่าเทพผู้ที่มีการหลุดพ้นในชีวิตในยุคทอง ผู้ที่มาในภายหลังนั้นมีประสบการณ์ของความทุกข์ที่น้อยกว่าและความทุกข์ที่น้อยกว่า นี่คือบัญญัติ บารัตเดียวที่เคยสูงสุดนั้นได้กลับมาจากจนชั้นแค้นที่สุด พ่อเองพูดว่า: ศาสนาเทพนี่คือศาสนาที่ทำให้ความสุขอย่างมาก ละครันี้ถูกกำหนดไว้แล้ว ทุกคนมาและเล่นบทบาทของพวกเขาเองในเวลาของพวกเขาเอง เพียงพระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่ก่อตั้งสวรรค์ ไม่มีใครอื่นสามารถทำสิ่งนี้ พวกเขาพูดว่าอย่างแท้จริง 3000 ปีก่อนพระคริสต์ที่เคยมีสวรรค์ เคยมีโลกใหม่ พระคริสต์จะไม่มาที่นั้น เขามาในเวลาของเขาเอง เขาต้องซ้ำบทบาทของเขาอีกครั้ง เพียงเมื่อทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของลูกเท่านั้นที่ลูกจะทำตามศรั้มท ไม่ใช่สติปัญญาของทุกคนเป็นเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องมีความกล้าหาญในการทำตามศรั้มท และแล้ว ชีพบาบา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านป้อนเรา อะไรก็ตามที่ท่านให้เราสวมใส่... ผ่านบราห์มาและจากกัณฑ์บราห์มา ท่านจะทำทุกสิ่งผ่านบราห์มา ใช่ไหม? ดังนั้น ทั้งสอง (ชีพและบราห์มา) อยู่ในรูปรวมกัน ท่านทำงานของท่านผ่านบราห์มาผู้เดียว ไม่ได้มีสองร่างพร้อมกัน บาบามาเคยเห็นบางคนที่มีร่างกายติดกัน(แฝดสยาม) ดวงวิญญาณของทั้งสองนั้นแยกกัน บาบามาเข้ามาในผู้นี้ ท่านนั้นเต็มไปด้วยความรู้ ดังนั้นท่านจะให้ความรู้ผ่านใคร? ภาพลักษณ์ของลักษณะนั้นแยกไป บราห์มาเป็นที่ต้องการที่นี้ มีบราห์มากุมารและบราห์มากุมารีมากมาย นี่ไม่ใช่ศรัทธาที่มุ่งมาย พระเจ้ากำลังสอนลูกบุญธรรม ผู้ที่ได้รับการนำมาเลี้ยงดูในวงจรที่แล้วคือผู้ที่ได้รับการนำมาเลี้ยงดูในเวลาีนี้ ไม่มีใครจะพูดในสำนักงานภายนอกว่าพวกเขาคือบีเค สิ่งนี้แฝงตัว ถึงอย่างไรลูกคือลูกของชีพบาบา อย่างไรก็ตาม สิ่งสร้างต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อโลกใหม่ ท่านทำให้โลกเก่านี้ใหม่ เมื่อดวงวิญญาณมีอัลลอยปะปนในเขา ดวงวิญญาณก็กลับมาเก่าเมื่อทองมีอัลลอยปะปน ทองก็กลายเป็นของปลอม เมื่อดวงวิญญาณกลับมาหลอกลวง แม้กระทั่งร่างกายก็หลอกลวง ดังนั้น ดวงวิญญาณจะสามารถกลับมาจริงแท้อีกครั้งได้อย่างไร? สิ่งที่ปลอมถูกใส่เข้าไปในไฟเพื่อชำระสิ่งเหล่านั้นให้

บริสุทธิ์ ดังนั้น การทำลายล้างที่ใหญ่โตเช่นนั้นจึงเกิดขึ้น เทศกาล ฯลฯ เหล่านั้นทั้งหมดเป็นเทศกาลของบาร์ต ไม่มีใครรู้ว่า พวกเขาเป็นของใครหรือตั้งแต่เมื่อใดที่เทศกาลเหล่านั้นได้รับการเฉลิมฉลอง ผู้คนน้อยนิดอย่างมากที่สามารถรับความรู้นี้ บางทีพวกเขาได้รับอาณาจักรในเวลาสุดท้าย แต่อะไรคือคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น? นั่นคือความสุขที่เล็กน้อยมาก ใช่ไหม? ความทุกข์เพิ่มขึ้นทีละน้อย เหตุนี้เองคุณต้องเพียรพยายามอย่างดีมาก ลูกใหม่มากมายกลับมาลาอย่างมาก ผู้ที่เก่ากว่าไม่ได้ใส่ใจมากเท่านั้น พวกเขามีสำนึกที่เป็นร่างมากมาย เพียงผู้ที่ทำงานรับใช้เท่านั้นที่สามารถไต่หัวใจของบาบา มีคำกล่าวไว้ว่า: ภายในพวกเขาเป็นหนึ่งและภายนอกก็เป็นบางสิ่งอื่น บาบาก็ความรักอย่างมากจากภายในแก่ลูกที่ดี บางคนนั้นดีภายนอก แต่ภายในพวกเขานั้นเลวร้าย บางคนไม่ได้ทำงานรับใช้ใด พวกเขาไม่กลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด เวลานี้ เป็นเรื่องของชีวิตและความตาย ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงในดินแดนของความเป็นอมตะ ลูกสามารถยอมรับผู้ที่ได้ทำความเพียรพยายามในวงจรที่แล้วและได้ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ทั้งหมดนั้นมองเห็นได้ ยิ่งลูกกลับมาสำนึกเป็นดวงวิญญาณมากเท่าใด ลูกจะสามารถมีชีวิตอย่างปลอดภัยมากเท่านั้น สำนึกที่เป็นร่างทำให้ลูกพ่ายแพ้ พ่อพูดว่า: ยิ่งลูกสามารถทำงานรับใช้ทางจิตมากเท่าใด การทำตามศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ดีมากเท่านั้น บาบออธิบายแก่ทุกคน เป็นสิ่งที่ย่างายยากที่จะอธิบายด้วยการใช้รูปภาพ ลูกทั้งหมดก็คือบราห์มา कुमारและบราห์มา कुमारี ซึ่งบาบานั้นคือบาบออาวูโส และท่านสร้างโลกใหม่ มีการร้องเพลงว่า: ไม่ได้ใช้เวลานานสำหรับพระเจ้าที่จะเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นเทพ แม้กระทั่งผู้ที่ เป็นของศาสนาซิกก็สรรเสริญพระเจ้า นั่น คำว่ากูรูนาถที่ถูกใช้นั้นดีมาก จดจำชื่อของผู้เป็นเจ้าของ และลูกจะได้รับความสุข นี่คือการ: หากลูกจดจำผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง ลูกจะได้รับความสุข นั่นคือ ลูกจะได้รับมรดก พวกเขาเชื่อในผู้ที่ไม่มีตัวตนเดียว ความตายไม่สามารถมาฆาตดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณกลับมาสปรก แต่ดวงวิญญาณไม่ถูกทำลาย เหตุนี้เองจึงถูกเรียกว่าภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะ พ่ออธิบายว่า: พ่อคือภาพลักษณ์ที่เป็นอมตะและดังนั้นดวงวิญญาณเป็นอมตะด้วยเช่นกัน แต่พวกเขาเข้ามาสู่การกลับชาติมาเกิด พ่อเป็นเช่นเดียวกันเสมอ ท่านบอกลูกอย่างชัดเจนมากกว่า: พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ รูปและบาชานด้วยเช่นกัน ลูกต้องเข้าใจและแล้วอธิบายสิ่งเหล่านั้น ลูกต้องกลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอดแล้วให้ท่านชีวิต และแล้วจะไม่มี ความตายก่อนเวลาอันควร ลูกได้รับชัยชนะเหนือความตาย อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำงานรับใช้ทางจิตตามศรัทธา กลายเป็นไม้เท้าสำหรับคนตาบอด จงเป่าหอยสังข์อย่างแน่นนอน
2. เพื่อที่จะกลับมาสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เก็บชาร์ตของการจดจำระลึกถึง โดยเฉพาะอยู่อย่างตื่นในเวลากลางคืนและอยู่ในการจดจำระลึกถึง อย่าได้เหน็ดเหนื่อยในการจดจำระลึกถึง

พร: ขอให้ลูกเป็นนายผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ที่รักษาความภูมิใจที่สูงส่งของลูกอย่างต่อเนื่องและจบสิ้นความทุกข์ทุกประเภท
จงเก็บพรนี้ไว้ในจิตสำนึกของลูกอยู่เสมอว่า: ฉันเป็นนายผู้ทรงอำนาจสูงสุด ผู้ที่รักษาความภูมิใจที่สูงส่งของฉันอยู่เสมอ และจบสิ้นความทุกข์ของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ฉันไม่ได้อ่อนแอ ฉันนั่งอยู่บนบัลลังก์อันทรงเกียรติอันสูงส่ง ผู้ที่นั่งบนบัลลังก์อมตะ บนบัลลังก์หัวใจของพ่อ และรักษาความภูมิใจที่สูงส่งของตน ไม่สามารถเป็นทุกข์แม้แต่ในความฝันของพวกเขา ไม่ว่าใครจะสร้างความทุกข์มากเพียงใด พวกเขาก็รักษาความภูมิใจที่สูงส่งของพวกเขาไว้

คติพจน์: รักษาความเคารพตนเองอยู่เสมอ และลูกจะได้รับความเคารพจากทุกคนต่อไป

*** โอม ชานตี ***